

“พรชัย” ชี้ตั้งกระทรวงอุดมศึกษาไม่เร่งด่วน

● “ภวิช” ปลื้มเสธหวังมีเงาเออีกรัฐมนตรีคนแรก ● อติศ สปศ. วอนคุณภาพรวม

ส. (พิเศษ) คณาจารย์ของโรจน์ เดชาภิบาลและกรมการอุดมศึกษา (กออ.) กล่าวไว้ เมื่อวันที 25 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้ทำหนังสือขอแยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สอ.) เป็นกระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยส่งไปยัง พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ. ในฐานะหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) แล้ว ทั้งนี้ยังมีข่าว ทบว่ามีกระแสตอบรับเชิงบวกบ้างบางส่วน ส่วนนี้ไม่กระแสบ้างวิจารณ์ว่าแยกกระทรวงการอุดมศึกษาเพื่อผูกขาดให้คนรับตำแหน่ง รมช.การอุดมฯ เป็นคนแรกนั้น ไม่เกี่ยวกับ ทบทำเรื่องไปตามหน้าที่ ซึ่ง ทบขอใส่เคสเรียนเสนอเรื่องนี้ต่อรัฐบาลยังไม่อยู่แล้ว

ด้าน ส.จ.ปริญญา เวสวัชช์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และอดีตสภานายกคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) กล่าวว่า การตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาต้องแก้ไข พระธรรมนูญแห่งวิชาชีพและ พร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพราะภาคอุดมศึกษานำมา ขาดความคล่องตัว การแยกตัวออกมาจะดีที่ว่า รศ.ดร.วิฑูรย์ สิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า มีที่ถกเถียงกันเรื่องแบ่งในอุดมศึกษาตามย่นสารทั้งด้านงานด้านที่อุดมศึกษานักศึกษาเพิ่มขึ้นแล้ว 6 แสนคน ทั้งธรรมชาติงานอุดมศึกษาต้องการความคล่องตัว และการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็ว ซึ่งต่างในทางบริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษารับพื้นฐาน จึงไม่เหมาะสมกับสภาพการทำงานรวมกันจะทำให้ใหญ่และยุ่งยาก ทบ.ได้เสนอชื่อกระทรวงใหม่ให้เป็นกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย เพื่อขึ้นกับภาพของการอุดมศึกษาให้ทันสมัยขึ้น

ด้าน ส.ท.เพชรชัย มาลัยคงสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ตนขอคัดค้าน เพราะยังต้องพูดคุยกันอีกมาก ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน และเหตุผลที่ สก.ระบุถึง รมช.ประสิทธิ์ภาพการรวมบริหารราชการลดขนาดลงได้ง่ายกว่าภายใต้กระทรวงการศึกษานั้น ฟังไม่ขึ้น เพราะแนวโน้มเราต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นอิสระ ส่วน ส.จ.ว.รุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บศว.) กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์

แยกตัวของ สก.ออกจาก สก.แต่ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบ ด้าน ดร.สุวิทย์ เงินดี อดีตเลขาธิการ สปศ.กล่าวว่า อยากให้ทั้งสองสภากรรวมเพราะทุกอย่างยึดโยงกันหมด และต้องพิจารณาให้ชัดเจนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุดมศึกษาเป็นเพราะมาจากโครงสร้างหรือบุคคล ผศ.ดร.นัฐบุษย์ สภักดิ์พิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า(มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดี มทร.กล่าวว่า ส่วนอันไหนว่าจะแยกกระทรวงหรือไม่ตนไม่ตัดสินใจและมติเป็นอย่างไรถึงเดือนที่จะทำแผน.



นสพ.จำหน่ายมากที่สุดของประเทศ
ไทยยี่สิบ

ปีที่ 57 ฉบับที่ 17781 วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ.2549 ราคา 8.00 บาท